

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA AQUINÔ

NIỀM VUI NGÀY NHẬN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

Ngày 20/1/2024 vừa qua, 16 chị em Học viện sứ vụ chúng con cùng với 94 chị em Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma niên khóa 2020-2023 đã hân hoan trở về mái trường Học viện Liên Dòng để tham dự Thánh lễ Tạ ơn mừng Bổn Mạng và nhận bằng Tốt nghiệp ra trường. Đặc biệt trong ngày lễ tốt nghiệp năm nay chị em chúng con rất vui mừng và phấn khởi khi chào đón sự hiện diện vô cùng quý giá của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã chủ tế thánh lễ và trao bằng tốt nghiệp ra trường cho các chị em. Bên cạnh đó, chúng con cũng rất hân hạnh



vì sự hiện diện rất thân tình của Quý Cha Giáo Sư đã đồng tế thánh lễ, và sự hiệp thông của quý Bề trên, quý Dì Giáo các Hội Dòng và hơn 400 sinh viên của ba lớp thần học.

“Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát bay lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con. Xin dâng lời cảm tạ...” (Tán Tụng Hồng Ân- Hải Linh và Vũ Đình Trác).

Niềm vui ngày được lãnh bằng tốt nghiệp ra trường là hoa trái, thành quả của những nỗ lực, cố gắng của mỗi chị em sinh viên chúng con trong suốt 3 năm “*dùi mài kinh sử*”, miệt mài học hỏi và truy tầm các kiến thức thánh khoa nơi môi trường Học viện. Như lời của Đức Tổng Giuse chia sẻ trong bài giảng thánh lễ: “Có những chị em đi học vì lòng mộ mến, có những chị em đi học chỉ vì vâng lời nhưng dù là mộ mến hay vâng lời thì cũng phải học với lòng khao khát chính Chúa chứ không phải chỉ học những kiến thức, lý thuyết về Chúa”. Tất cả những gì chúng con đã được thụ huấn nơi mái trường Học viện này sẽ chẳng là gì nếu chúng con không có lòng yêu mến và khao khát chính Chúa. Như lời của Thánh Tôma Aquinô- bổn mạng Học viện Liên Dòng đã nói: “*Lạy Chúa, con không cần gì cả, vì chính Ngài, là đủ cho con*”. Hay như Thánh Augustinô đã tuyên bố trong tác phẩm “*Tự thú*” (*Confessions*): “*Lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa*”. Thánh Augustinô và thánh Tôma Aquinô, sau khi đạt tới đỉnh cao của mọi sự, đều nhận ra rằng: Cuối cùng, chẳng có bất cứ điều gì trong cuộc đời này, dù là trí tuệ sâu sắc, giỏi giang thì cũng chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể khỏa lấp được khát khao sâu thẳm trong con người. Đó là điều mà mỗi chị em tốt nghiệp chúng con hôm nay phải luôn nhắc nhở mình đừng tìm kiếm những kiến thức về Chúa nhưng hãy tìm kiếm chính Chúa.



16 chị em chúng con hôm nay tốt nghiệp ra trường nhưng không phải là khép lại sứ vụ học hành nhưng việc học hành được mở ra qua một phương thế mới. Sau khi tốt nghiệp ra trường tất cả các chị em chúng con đều lãnh nhận một sứ vụ riêng nơi mọi miền biên cương của đất nước. Như lời Đức Tổng Giuse nhắn nhủ các sinh viên tốt nghiệp khi ra trường phải biết biến những kiến thức đã học hành niềm xác tín. Đừng nói về Chúa cho người khác bằng một mớ kiến thức xa lạ, cao vời nhưng hãy nói về Chúa bằng tất cả niềm xác tín của mình. Vì loan báo Tin Mừng không chỉ truyền đạt câu chuyện của quá khứ nhưng là câu chuyện của một Đức Giêsu Kitô đang sống. Khi nhận được bài sai ra đi thi hành sứ vụ, chúng con như đang chuẩn bị một “cú nhảy phiêu lưu, một sự liều lĩnh” nhưng động lực giúp con lên đường là tình yêu. Nơi môi trường sứ vụ chúng con được học rất nhiều từ những kinh nghiệm quý báu của Quý Dì đi trước. Và điều quan trọng mà chúng con cảm nhận được là mình không lên đường một mình, nhưng luôn luôn có sự đồng hành của Thiên Chúa, đặc biệt là Chúa Thánh Thần và của Mẹ Hội Dòng luôn bên cạnh chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng “*Điều giá trị không phải là bạn đã làm được bao nhiêu công việc, mà là bao nhiêu tình yêu bạn đã đổ vào đó*” (Mẹ Têrêsa Calcuta). Một chút yêu thương sẽ làm cho cả khối bột dậy men. Tất cả mọi nỗ lực, cố gắng gieo hạt giống Tin Mừng của chúng con hôm nay nơi mảnh đất sứ vụ đều cần bàn tay Thiên Chúa quan phòng.

Để có được niềm vui ngày tốt nghiệp hôm nay, trong tâm tình yêu mến và biết ơn của những người con bé nhỏ trong Hội Dòng. Chúng con xin hết lòng tri ân Bề Trên Tổng Quyền, Dì Tổng Phụ Tá, Quý Dì trong ban Tổng Cố Vấn và Quý Dì đã luôn cầu nguyện, động viên, khích lệ chúng con chu toàn tốt sứ vụ học tập. Đặc biệt Bề Trên Tổng Quyền mỗi lần gặp gỡ chị em Học viện chúng con đã luôn nhắn nhủ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng con về cơ sở vật chất cũng như phương tiện học tập để chúng con hoàn thành sứ vụ học hành. Chúng con cũng hết lòng tri ân Dì Giáo Học viện và Dì Phụ Tá đã luôn đồng hành, chăm sóc chúng con về thể xác cũng như tinh thần đặc biệt là vào mùa thi cử để chúng con có sức khỏe tốt hoàn thành nhiệm vụ học tập. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành tuôn đổ muôn ân phúc dư tràn xuống trên Bề Trên Tổng Quyền, Dì

Tổng Phụ Tá, Quý Dì trong ban Tổng Cố Vấn và Quý Dì Giáo. Chúng con cũng xin Bề Trên Tổng Quyền, Dì Tổng Phụ Tá, Quý Dì trong ban Tổng Cố Vấn và Quý Dì Giáo tiếp tục cầu nguyện, hướng dẫn chúng con, để với sự vụ mới mà chúng con nhận lãnh chúng con biết vận dụng những kiến thức Thánh khoa đã được truyền thụ vào môi trường chúng con được sai đến và làm trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng tốt đẹp.

